



THÔNG TIN

HỘI BẢO TRỢ ƠN GỌI DÒNG PHANXICÔ VIỆT NAM - VFV

Tập một, số Ba, Tháng Mười, 2009

CÁC TU SĨ PHANXICÔ TRÊN THẾ GIỚI TỤ TẬP TẠI ASSISI ĐỂ MỪNG 800 NĂM THÀNH LẬP HỘI DÒNG

Trích Catholic News Service

ASSISI, Italy – Hơn 1800 các tu sĩ dòng Phanxicô thuộc các nhánh khác nhau như Anh Em Hèn Mọn (OFM), Anh Em Hèn Mọn Viện Tu (OFM Conventual), Anh Em Hèn Mọn Lúp Dài (OFM Capuchin) và Dòng Phan Sinh Tại Thế (Dòng Ba Phanxicô) đã đến Assisi, Italia vào ngày 15-18 tháng Tư 2009 để tham dự mừng kỷ niệm 800 năm ngày Đức Giáo Hoàng chuẩn y Luật Dòng.



Hình của Emmanuel De Meo, Catholic Press photo

Đây là lần đầu tiên các anh em tu sĩ đại diện của bốn nhánh chính của Hội Dòng đã tụ tập về Assisi để tham dự Tổng Tu Nghị chiếu (International Chapter of Mats).

Cái tên Tu Nghị Chiếu - Chapter of Mats - được dùng lần đầu vào năm 1221 khi Thánh Phanxicô triệu tập hơn 3000 anh em về Assisi tham dự tổng tu nghị toàn dòng. (Vì không đủ bàn ghế và phòng ốc nên phải dùng chiếu để họp và nghỉ ngơi)

Các anh em hành hương năm nay đã đi theo bước chân của vị Thánh sáng lập quanh khu vực Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Các Thiên Thần, bên trong đó có ngôi nhà nguyện Portiuncula nhỏ bé là nơi Phanxicô đón nhận ơn Chúa kêu gọi.

Ngày 18 tháng Tư, anh em đã cùng nhau đi về hướng Nam để yết kiến Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Chuyến đi này nhắc nhớ lại cuộc hành hương của Phanxicô và nhóm anh em đầu tiên đến gặp ĐGH Innocentiô III vào năm 1209 để xin chuẩn y Luật Dòng, và từ đó Dòng Phanxicô đã chính thức ra đời.



Đón tiếp các tu sĩ Phanxicô tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, ĐGH ngõ lời cảm ơn đại gia đình Phan Sinh trên toàn thế giới vì họ luôn là món quà quý giá cho toàn thể các Kitô hữu. ĐGH nhắc lại biến cố Phanxicô nghe tiếng Chúa mời gọi: “Hãy tu sửa lại nhà Ta” và Ngài kêu mời các tu sĩ Phanxicô tiếp tục công cuộc trùng tu những “đổ nát” của xã hội và của nhân loại.

**Phanxicô,
Hãy sửa lại
nhà của Ta**

Tiếng Chúa gọi Thánh Phanxicô

Giống như Phanxicô, hãy bắt đầu lại từ chính mình. Chúng ta là những ngôi nhà đầu tiên mà Thiên Chúa muốn sửa lại. ĐGH Bênêđictô XVI nói tiếp: “Noi theo tinh thần Phúc Âm, hãy tiếp tục giúp đỡ các mục tử của Giáo Hội bằng cách làm cho gương mặt của vị Hôn Thê của Chúa, tức là Giáo Hội, ngày càng đẹp hơn”...

ANH EM PHANXICÔ VIỆT NAM MỪNG NĂM THÁNH TỈNH DÒNG VÀ KỶ NIỆM 80 NĂM HIỆN DIỆN TRÊN ĐẤT VIỆT

Trích Nội San Chia Sẻ

ĐAKAO, Việt Nam - Đúng 9:30 sáng ngày 4 tháng 10, 2008 Thánh lễ khai mạc năm Thánh Phansinh bắt đầu tại viện Đakao. Trước toàn thể cộng đoàn dân Chúa khoảng chừng 1000 người và cùng với 30 linh mục đồng tế.



Cha Giám tỉnh FX. Vũ Phan Long, OFM đã chủ sự thánh lễ và công bố nghị định Toà Ân Giải Tối Cao của Toà Thánh để khai mạc Năm Thánh Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam.

Từ nhà trung ương Tỉnh Dòng tại Đakao đến vùng gần như Đan viện Clara Thủ Đức, vùng xa như Thuận Nghĩa, Hà Nội, vùng cao như Đà Lạt, vùng thấp như Nha Trang, vùng sâu như Xuân Sơn, Cù lao Giêng gia đình Phan Sinh VN bước vào năm Thánh với Hồng Ân Chúa lan truyền khắp mọi miền đất nước.

Năm Thánh sẽ được kết thúc ngày 4 tháng 10 năm 2009, vào ngày lễ Thánh Phanxicô.



Cộng Đoàn Du Sinh-Đà Lạt

Cũng vào ngày này, Tỉnh dòng sẽ mừng lễ kỷ niệm 50 năm thành lập chủng viện Thủ Đức, nơi đã đào tạo nhiều tu sĩ Phanxicô và cũng là nơi cả ngàn chủng sinh đã sống qua trong thời niên thiếu.

LTS: Để quý ân nhân có dịp hiểu thêm về công cuộc đào tạo các tu sĩ Phanxicô, với số báo này chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu từng giai đoạn huấn luyện.

Trang Huấn Luyện

GIẢI ĐOẠN ĐẦU: *Tìm Hiểu*

Từ trước 2008 : việc huấn luyện giai đoạn Tìm Hiểu tùy thuộc từng cộng đoàn. Mỗi cộng đoàn tự tìm kiếm và nuôi dưỡng các ơn gọi mới. Sau đó các em trải qua một kỳ thi xét tuyển. Các em sẽ được sinh hoạt ở cộng đoàn nào gần nhất, thuận lợi cho việc học hỏi và sinh hoạt. Tuy Ban HL Tỉnh Dòng đã xác định một số môn học và yêu cầu cho giai đoạn TH, nhưng việc HL giai đoạn này tùy thuộc vào nhân sự HL của từng cộng đoàn. Do đó có sự thiếu đồng bộ giữa các nhóm TH của các cộng đoàn. Tháng 06/2008 Hội Đồng Tỉnh Dòng đã thực hiện một quyết định khá táo bạo: tập trung giai đoạn TH tại cộng đoàn Thủ Đức, xây dựng một chương trình học trong hai năm, cung cấp cho các em một nền tri thức và đào luyện nhân bản, tu đức cần thiết để bước vào các giai đoạn sau. TD đã khẩn trương cải tạo sân thượng chủng viện Thủ Đức làm nhà ngủ, nhà nguyện cho các em, xây dựng thêm một khu nhà tiền chế làm nhà bếp, nhà ăn.

Ngày 15/09/2008 Nhà TH đã thu nhận lớp ứng sinh đầu tiên, sau đó hai ngày lễ khai giảng bắt đầu năm học mới với sự tham dự của các phụ huynh ứng sinh.

Phụ Trách: Anselm Nguyễn Hải Minh. OFM

MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN CỦA GIAI ĐOẠN TÌM HIỂU

1. Nhân bản:

- Tập luyện tinh thần trách nhiệm, thực hiện các chọn lựa căn bản và trung tín trong các cam kết.
- Hướng dẫn để nhận biết và đón nhận bản thân.
- Thiết lập các mối tương quan tích cực và cộng tác với người khác.

2. Thiêng liêng:

- Hướng dẫn để tiến vào hành trình Đức Tin, khám phá gương mặt Chúa Giêsu
- Thiết lập mối quan hệ cá vị với Ngài qua những hoạt động thường ngày.

3. Trí thức: 26 tiếng một tuần

- Các môn văn khoa như Việt Văn, ngoại ngữ Anh Văn.
- Giáo lý phúc âm.

4. Phan sinh:

Học hỏi và thực tập tinh thần Phanxicô: Huynh đệ, Bác Ái



HÀNH TRÌNH ƠN GỌI CỦA EM

(Cảm nghĩ của một ứng sinh trong giai đoạn Tìm Hiểu)

Em là con thứ tư trong một gia đình có 8 anh chị em, ở một vùng mà người dân sống bằng nghề nông, thuộc giáo xứ Vĩnh Hội, Giáo phận Vinh. Tuổi nhỏ em đi học ở trường gần nhà, lên bậc Trung học, em đạp xe gần 20km để tới trường. Sau khi tốt nghiệp trung học, em không đậu vào đại học. Em đã phải chia tay với sách vở để quay về với cuộc sống lao động trong gia đình, nhưng em vẫn có ước vọng đi tu. Tinh cờ một buổi sáng, em được một Sơ dòng Mên Thánh Giá hỏi thăm, và sau khi biết được ước nguyện của em, sơ đã cho em địa chỉ của một số dòng tu ở miền Nam. Em thấy đây là cơ hội để đi tu dòng mà thực sự em cũng chưa hiểu gì. Được gia đình đồng ý, em cầu xin cho đi được bình an. Như có một sự thúc đẩy, em quyết đi tìm Tu viện Phanxicô Du Sinh, Đà Lạt, như sơ đã giới thiệu.

Cuộc hành trình ơn gọi bắt đầu từ đây. Em chưa một lần đặt chân tới miền Nam. Ra đi với nhiều hồi hộp, lo lắng. Nhưng cuối cùng, em cũng có được niềm vui đầu tiên vì đã tìm được nơi mà em được cho biết, đó là Tu viện Phanxicô Du Sinh, một tu viện cũ kỹ, nhỏ bé nằm ẩn mình trong vườn cây, vùng ngoại ô thành phố Đà Lạt. Điều làm cho em phấn khích đầu tiên là sự tiếp đón của các cha, các thầy ở tu viện, một điều mà em chưa bao giờ thấy và hình dung.

Kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2005 em được đón nhận vào để tìm hiểu dòng Phanxicô, em đã được sống bình an, vui vẻ. Nhằm phát huy khả năng phù hợp cũng như đáp ứng nhu cầu phục vụ trong tương lai mà Ban huấn luyện Tỉnh Dòng đề ra, em đang theo học ngành Trồng cây theo Phương pháp sinh học, tại Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt. Gia đình em không lo đủ về nhu cầu vật chất nhưng em đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người qua trung gian của cộng đoàn. Em đã có cơ hội học hành phát huy khả năng. Điều này thúc đẩy em vững bước hơn trên con đường dẫn thân trong đời tu để biết phục vụ tha nhân.

Tuy chỉ mới là bước đầu nhưng em cảm thấy an vui và bình an, tin tưởng để đi tới, vì em biết rằng nhiều người đang chờ đợi sự dẫn thân của em cũng như đang hi sinh giúp đỡ em.

Giuse Nguyễn Văn Thắng



THÀNH QUẢ NĂM 2009

- * 20 em vào **Thỉnh Viện**
- * 12 em vào **Tập Viện**
- * 6 tập sinh **Khấn lần đầu** ngày 04/9/2009
- * 10 tu sĩ **khấn trọng thể** ngày 17/9/2009
- * 6 tu sĩ **tốt nghiệp chương trình thần học** ngày 17/9/2009
- * 6 tu sĩ **thụ phong Linh mục** ngày 7/5/2009



Saigon, ngày 20 tháng 9 năm 2009

Kính thưa Quý vị Ân nhân,

Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam vẫn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Quý vị về tinh thần cũng như vật chất cho công tác đào tạo. Năm 2009, tính đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được từ hội VFV số tiền là 35.000 Mỹ kim. Chúng tôi được biết hội VFV đang chuyển về Tỉnh Dòng khoản tiền đợt 2 của năm 2009 là 40.000 Mỹ kim. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, việc Tỉnh Dòng chúng tôi vẫn nhận được đầy đủ sự đóng góp quảng đại của Quý vị là một điều thật quý hoá. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho Quý vị và gia quyến. Thân ái,

*Tu sĩ linh mục Giuse Đình Quốc Trụ, OFM
Quản lý Tỉnh Dòng*

Trang Ân nhân

LTS: Chúng tôi xin ghi lại đây một số thắc mắc đáng lưu ý do các ân nhân đặt ra trong những lần gặp gỡ trước đây, hầu giúp quý vị tham khảo thêm về đường lối hoạt động của Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Dòng Phanxicô VN (VFV)

Q. Xin cho biết sự khác biệt giữa hội Bảo Trợ Ôn Gọi Dòng Phanxicô VN và hội Bác Ái Phanxicô.

A. Hội Bác Ái Phanxicô và Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Dòng Phanxicô Việt Nam (VFV), là 2 tổ chức độc lập và khác biệt nhau

1. Hội Bác Ái Phanxicô do cha Trịnh Tuấn Hoàng làm linh hướng, có mục đích phục vụ các hoạt động *bác ái từ thiện*. **Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Dòng Phanxicô** được lập ra nhằm hỗ trợ Tỉnh Dòng Phanxicô VN trong công việc *huấn luyện tu sinh và phục vụ người nghèo*.

2. Hội Bác Ái Phanxicô không trực thuộc Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam. Các khoản đóng góp cho **Hội Bác Ái Phanxicô** sẽ được **Hội Bác Ái Phanxicô** quản lý và sử dụng cho các chương trình bác ái từ thiện của hội, *không chuyển về Tỉnh Dòng Phanxicô VN.*

Trong khi đó, **Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Dòng Phanxicô VN** được thành lập do sự ủy nhiệm của Tỉnh Dòng Phanxicô VN. Các khoản đóng góp cho **Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Dòng Phanxicô VN** được *hội chuyển thẳng về Tỉnh Dòng tại Việt Nam* để nhà Dòng quản lý và sử dụng cho các mục đích huấn luyện tu sinh và phục vụ người nghèo.



Houston 18-07-2009

Q. Tại sao số tiền đóng góp không gửi trực tiếp về nhà Dòng mà lại phải qua hội VFV?

A. Quý ân nhân có thể gửi tiền thẳng về Tỉnh Dòng ở Việt Nam. Tuy nhiên, Tỉnh Dòng khuyến khích quý vị gửi tiền qua trung gian **Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Dòng Phanxicô VN (VFV)**, là tổ chức phi lợi nhuận (non-profit organization) được Tỉnh Dòng ủy nhiệm để tiếp nhận và chuyển giao các khoản tiền đóng góp của ân nhân về Tỉnh Dòng trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ. Ngoài ra, khi gửi tiền qua tổ chức phi lợi nhuận này, quý ân nhân có thể hưởng qui chế trừ thuế.



Chicago 23-07-2009



Atlanta 09-07-2009

Xin đặc biệt cầu nguyện cho các Ân Nhân vừa mới qua đời:



† Anna Nguyễn Thị Nhuận
† Anna Lê Thị Khánh
† Giuse Đặng Vinh Trường
† Maria Nguyễn Thị Sự
† Nicola Nguyễn Trọng Thái
† Maria Huỳnh Kim Ngọc
† Maria Trương Thị Quế
† Gerardo Mai Hoàng
† Maria Nguyễn thị Hoa
† Phêrô Nguyễn Văn Sáng
† Maria Lê Thị Băng
† Phêrô Nguyễn Châu Thạch

Saigon, ngày 29-09-09

Quý Ân nhân thân mến,

Với tất cả lòng tri ân và hiệp thông với Quý vị, anh em tu sĩ chúng tôi hằng ngày cầu nguyện cho quý vị và gia quyến luôn được an bình trong bàn tay quan phòng của Chúa. Ngoài ra, hằng năm tất cả 17 cộng đoàn chúng tôi đều dâng 4 Thánh lễ cầu nguyện cho quý Ân nhân, còn sống cũng như đã qua đời. Hằng tháng, các cha Giám sư tại 4 cộng đoàn huấn luyện (Học viện, Tập viện, Thịnh tu và Tim hiểu) cũng đều dâng lễ cầu nguyện cho Ân nhân. Riêng cha Giám tỉnh cũng dâng 2 thánh lễ mỗi tháng. Cách riêng, chúng tôi đã dâng thanh lễ cho Ân nhân ngay khi được báo tin qua đời.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho mọi việc làm của quý vị, và luôn ban nhiều ơn lành xuống trên quý vị và gia quyến. Có điều gì thiếu sót, xin quý vị nhắc nhở để chúng tôi làm tốt hơn công việc của chúng tôi.

Kính mến,

Lm. Giu-se Nguyễn Xuân Thảo, OFM
Đặc Trách Bảo Trợ Ôn Gọi Tỉnh Dòng

Trang VFV

Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành hội Bảo Trợ Ôn Gọi Dòng Phanxicô Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của các chi hội trưởng và quý vị ân nhân. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị. Kính chúc quý vị **BÌNH AN và THIỆT HẢO.**

1. Đáp lời mời của hội VFV, Cha Giám Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam FX. Vũ Phan Long, OFM đã sang Hoa Kỳ vào tháng Bảy vừa qua. Phối hợp với anh chị em Cựu Phan Sinh và các Huynh đệ Đoàn Phan Sinh Tại Thế (thường gọi là Dòng Ba Phanxicô), hội VFV đã tổ chức những Thánh lễ Tạ ơn đồng thời mừng kỷ niệm 800 năm thành lập Hội dòng Phanxicô trên thế giới và 80 năm thành lập Tỉnh dòng tại Việt Nam, cùng với các ân nhân và thân hữu của Dòng tại một số nơi như Atlanta, Orange County, Houston, Washington DC, Chicago và San Jose. Nhân dịp này cha Giám Tỉnh đã giới thiệu cho mọi người biết thêm về Tỉnh Dòng Việt Nam, trình bày công việc đào tạo tu sĩ của Tỉnh Dòng hiện nay cũng như lắng nghe những nguyện vọng và trả lời những thắc mắc của các ân nhân. Những cuộc họp mặt, trao đổi như thế đã thắt chặt thêm mối giây liên kết và cảm thông giữa các ân nhân và Tỉnh Dòng.



2. Buổi họp thường niên của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành hội VFV với sự tham dự của Cha Giám Tỉnh Fx. Vũ Phan Long, OFM đã được tổ chức tại Houston, Texas vào ngày 18 tháng bảy 2009 vừa qua. Sau đây là vài thay đổi quan trọng về nhân sự:

Cập nhật danh sách ân nhân: Để cho việc liên lạc được mau chóng và số sách được chính xác, chúng tôi đang cố gắng cập nhật danh sách và địa chỉ các ân nhân. Xin quý vị vui lòng thông báo cho các chi hội trưởng hoặc cho Ban Điều Hành hội VFV để chúng tôi kịp thời điều chỉnh địa chỉ cũng như các chi tiết sai sót khác... Chân thành cảm ơn quý vị.

□ Anh Vũ Anh Nhật thay thế anh Trần Đức Phong trong vai trò Trưởng Ban điều hành hội VFV cho nhiệm kỳ kế tiếp (2009-2011).

□ Anh Phạm Thái Hoàng giữ nhiệm vụ Thư Ký của Ban Điều hành.



Hội Đồng Quản Trị VFV

Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Châu Lang

Thành viên: Nguyễn Tư Ninh

Trần Đức Phong

Nguyễn Thanh Chính

Trần Thanh Hoàng

Ban Điều Hành VFV

Trưởng ban: Vũ Anh Nhật

Kế toán: Nguyễn Lê Thùy-Yên

Thư ký: Phạm Thái Hoàng

Đại diện Tỉnh Dòng:

Lm Nguyễn Duy Lam, OFM

Tờ Thông Tin này được đúc kết
và xuất bản bởi hội VFV



Mọi thư từ liên lạc, thắc mắc và đóng góp, từ nay xin quý vị gửi về địa chỉ mới:

VFV

(Vietnamese Franciscan Vocation)
667 Singley Dr., Milpitas, CA 95035
Email: VFV.Nonprofit@gmail.com